



## เมนูข้อมูล

นายคาค้า

**ก** ารมาธิการร่างรัฐธรรมนูญสรุปประเด็นสำคัญของรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ไปเรียบร้อยแล้ว

นายรัฐมนตรีไม่จำเป็นต้องมาจากการเลือกตั้ง จะยกใครขึ้นแทนก็ได้หากรัฐสภาเห็นสมควร

รัฐสภา ในส่วนของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ให้มีทั้งหมดในเบื้องต้น 450 คน เป็นการเลือกจากเขตเลือกตั้ง 250 คน อีก 200 คนเป็นปาร์ตี้ลิสต์ที่เลือกมาจากการเอาประเทศมาแบ่งเป็นโซน มีกติกาขยับย่อในเรื่องการเลือก แต่สรุปรวมความได้ว่าหลังการเลือกตั้งที่ยาวนี้ แทบไม่มีทางที่พรรคการเมืองพรรคหนึ่งพรรคใดจะเป็นพรรคเสียงข้างมากได้ จะต้องจัดตั้งรัฐบาลผสมขึ้นมาบริหารประเทศ ซึ่งหมายถึงต้องเริ่มต้นที่ปัญหาเอกภาพและที่จะตามมาคือเสถียรภาพไม่มีทางที่จะเกิดขึ้นได้

รัฐบาลหลังการเลือกตั้งจะมีแนวโน้มเป็นรัฐบาลเบ็ดเตล็ดตั้งแต่เริ่มตั้ง

ยิ่งไปกว่านั้นเมื่อในส่วนของวุฒิสภา หรือ "ส.ว." ที่รัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะกำหนดให้มาจากการสรรหา ซึ่งมองจากโครงสร้างแล้วแทบไม่ต่างจากการแต่งตั้งของผู้มีอำนาจวุฒิสภาทั้งหมดโอกาสที่จะเป็นเครื่องมือของผู้กุมอำนาจนอกที่ไม่ใช่รัฐบาลมีสูงยิ่ง

ที่น่าสนใจไปยิ่งกว่านั้นคือ ส.ว. ที่แทบไม่เชื่อมโยงอะไรกับประชาชนเหล่านี้ ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่กลับให้อำนาจไว้ อย่างล้นเหลือ โดยเฉพาะในการจัดการ

# ที่เหมาะสมกับสังคมไทย

กับรัฐบาล มีตั้งแต่อำนาจจากลั่นกรองคนที่จะมาเป็นรัฐมนตรี จนถึงอำนาจถอดถอนเมื่อไม่พอใจ

**ท** ากจะพูดว่าร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เขียนขึ้นมาโดยลตทอนการเชื่อมโยงอำนาจรัฐกับประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ และเพิ่มบทบาทของคนกลุ่มหนึ่งที่มีฐานะที่เหนือกว่าทางสังคมน่าจะเป็นการสรุปที่ไม่ผิดนัก

รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่กำลังจะร่างกันขึ้นเป็นการเดินทางของความคิดที่ว่าประชาชนไม่ควรจะมีสิทธิที่เท่าเทียมกัน คนที่ฉลาด มีความรู้ และมีฐานะทางสังคมเหนือกว่าควรจะมีสิทธิมากกว่า เพื่อไม่ให้คนระดับล่างเอาสิทธินั้นไปขายกระทั่งทำให้อำนาจรัฐถูกผูกขาดด้วยคนกลุ่มหนึ่ง หรืออะไรทำนองนั้น

มีความพยายามจะควบคุมการร่างรัฐธรรมนูญให้เป็นไปตามนั้น ซึ่งคงไม่ใช่เรื่องแปลกอะไร เพราะเหมือนจะเป็นการพิสูจน์แล้วว่า ในปัจจัยที่เป็นองค์ประกอบของสังคมไทยปัจจุบัน การให้ประชาชนทุกคนมีสิทธิที่เท่าเทียมกันเป็นต้นเหตุของความแตกแยก

การยอมรับอำนาจที่มาจาก การตัดสินใจของคนส่วนใหญ่ยังไม่เกิดขึ้น

คนไทยกลุ่มหนึ่งไม่ยอมสูญเสียโอกาสทางอำนาจไปกับการตัดสินใจของคนส่วนใหญ่ ความขัดแย้งความคิดเกิดขึ้นและมีการดำเนินการให้ไปสู่ความแตกแยก ส่งผลให้ประเทศเกิดความวุ่นวาย

การทำให้กลุ่มที่ปฏิเสธการตัดสินใจของประชาชนส่วนใหญ่เป็นผู้ชนะอย่างเด็ดขาดโดยกำหนดโครงสร้างเช่นนี้ไว้ในรัฐธรรมนูญ ซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุด ซึ่งมีบทบังคับให้ต้องเขียนด้วยว่า "แก้ไขไม่ได้" ถูกมองว่าจะแก้ปัญหาความขัดแย้งแตกแยกนั้น

และจะว่าไป คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (คสช.) ได้รับความนิยมนสูงลิ่วในช่วงที่ผ่านมามาเพราะหยุดสถานการณ์วุ่นวายภายในประเทศได้

ผลงานที่ชัดเจนที่สุดของ คสช. คือการทำให้ประเทศเกิดความสงบจากการคุมควบคุมคนที่ไม่สร้างสถานการณ์ให้เกิดความแตกแยก

เพียงแต่ว่านั่นเป็นเรื่องของปีที่ผ่านมามา

**ม** าดังนี้หากมองจากผลสำรวจของกรุงเทพโพลล์ล่าสุด ของขวัญปีใหม่ที่ยกจะได้รับจากรัฐบาล ประชาชนไทยร้อยละ 61.1 ขอเรื่องการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชัน ร้อยละ 49.0 อยากให้แก้เรื่องคอร์รัปชัน

ปัญหาความแตกแยกในสังคมเหลือเพียงร้อยละ 37.3 เท่านั้นที่อยากให้อำนาจการ

นี่คืออารมณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปของสังคมในวันที่เริ่มชัดเจนว่า "สิทธิที่เท่าเทียมกับของประชาชนถูกละเลย" ในขณะที่ประชาชนส่วนใหญ่เริ่มนึกถึงเรื่องปากท้องมากกว่าปัญหาความขัดแย้ง

ในห้วงเวลาเช่นนี้ อารมณ์ของสังคมจะเป็นอย่างไร ●